

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA- THÔNG TIN - THỂ THAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Chủ tịch UBND thị xã)

STT	Đơn vị đăng ký dự tuyển	Chỉ tiêu tuyển dụng	Vị trí tuyển dụng	Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển	Trình độ chuyên môn cần tuyển		Các điều kiện khác	Hình thức tuyển dụng
					Trình độ	Chuyên ngành		
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thị xã	2	Kỹ thuật viên kiểm phát thanh viên	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý hệ thống điện, hệ thống kỹ thuật truyền thanh, truyền hình và các trang thiết bị đi kèm tại đơn vị. - Khai thác, vận hành các thiết bị kỹ thuật phát thanh và truyền hình bảo đảm cho việc truyền dẫn các chương trình phát thanh truyền hình của địa phương và tiếp sóng các chương trình khác. - Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị phát sóng và các trang thiết bị đi kèm. Chủ động tự khắc phục các sự cố, hư hỏng nhỏ để duy trì các hoạt động hàng ngày. Đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, vật tư, tài sản được giao quản lý nếu không tự khắc phục được. - Phụ trách âm thanh, ánh sáng, nhạc công, sân khấu phục vụ cho công tác tổ chức, biểu diễn cho các sự kiện chính trị và các hội thi, hội diễn, liên hoan. - Nghiên cứu, ứng dụng thực hiện việc đổi mới các phương tiện kỹ thuật của Đài Trạm cấp huyện và cơ sở. - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo. - Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công. 	Đại học trở lên	Công nghệ thông tin	Theo Kế hoạch	Xét tuyển
		1	Phóng viên	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đề cương, thực hiện viết tin, bài theo phân công và hướng dẫn của trưởng ban biên tập. - Viết, chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự, Điều tra có nội dung phức tạp trung bình và chịu trách nhiệm cá nhân về tác phẩm báo chí của mình. - Tổ chức làm việc với thông tin viên, giao dịch đặt viết tin, bài theo đề cương đã được duyệt. - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. - Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công. 	Đại học trở lên	Truyền thông đa phương tiện ngữ văn - Truyền thông đại chúng; Báo chí.	Theo kế hoạch	Xét tuyển
		1	Nghiệp vụ Thông tin - Truyền - Triển lãm	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền, cổ động. - Có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về thông tin, tuyên truyền, cổ động triển lãm trên địa bàn. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về tuyên truyền cổ động cho công chức văn hóa ở cơ sở; Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về tuyên truyền, cổ động. Tổ chức các hoạt động triển lãm, giới thiệu, giáo dục truyền thống nhân các sự kiện lịch sử trên địa bàn. - Trục tiếp biên soạn và trình bày các thể loại tin tức và phổ biến thời sự, tình hình nhiệm vụ của địa phương. - Tuyên truyền bằng các hình thức: Thuyết minh, phát thanh, nói chuyện theo đề cương biên tập đã được duyệt. - Thường xuyên nâng cao kiến thức nghiệp vụ để nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền. - Quản lý, bảo quản, sử dụng trang thiết bị, vật tư dụng cụ chuyên ngành theo đúng nguyên tắc, hiệu quả. - Tham gia đánh giá công tác thi đua trong lĩnh vực thông tin cổ động. - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. - Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công. 	Đại học trở lên	Văn hóa, mỹ thuật hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm	Theo kế hoạch	Xét tuyển

